

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

โดย นายพิเชษฐ หลังทรัพย์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริบางประการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช“ การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืช พรรณต่อไป การสอนโดยใช้วิธีการสอนการอบรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด ผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว ”

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ขอรับการประเมินเพื่อรับป้าย สอนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผ่านการประเมินได้รับพระราชทานป้าย ใน วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ได้รับคัดเลือกจากโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้จัด แสดงนิทรรศการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานการ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และตรัสถามครูที่รอถวายรายงาน นำความภาคภูมิใจและความปลื้มปิติมาสู่ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จากนั้นวิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ได้มุ่งมั่นดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการ ดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ และพืชศึกษา ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกรายวิชาส่งผลกับนักเรียนนักศึกษา ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ เกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รู้จักเชื่อมโยงความรู้จากต่างสาขางานเพื่อสร้างผลงานบูรณาการตาม ความชอบและความถนัดของตน นำประสบการณ์จากการเรียนรู้บูรณาการไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน ชีวิต ส่วนตัว และการทำงานในอนาคต ลดภาระงานของนักเรียนด้วยการส่งผลงานเพียงชิ้นเดียวเพื่อรับประเมิน จากหลายวิชา พัฒนาจิตใจให้อ่อนโยน อารมณ์เยือกเย็น เกิดสุนทรียศิลป์ มีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้ง พืชและสัตว์ในธรรมชาติที่ได้ใกล้ชิดและศึกษา ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เกิด นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ให้กับวิทยาลัยและ ชุมชน